



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โทร.๐-๕๓๗๙๙๑๑๐

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๓/-

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และเรื่องการรับสินบน ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เรื่องมาตรการป้องกันการให้และเรื่องรับสินบนประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ฯ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน

๑. จัดทำแผ่นป้ายรณรงค์
๒. จัดส่งมาตรการ ฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. ประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ทุกราย

ผลการดำเนินงาน

๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับหรือให้ของขวัญ สิ่งของ ของที่ระลึก เงินสด ของกำนัลใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ชักนำ อำนวยความสะดวก แลกสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
๒. ปกติส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ให้ของขวัญซึ่งกันและกัน ก็เนื่องในวันเกิดของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มงาน ฝ่าย หรืองาน นั้น ๆ ได้แก่ ขนมเค้ก ซึ่งราคาไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตรงกับค่านิยมของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
๓. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ การรับสินบน ตามมาตรการป้องกันการให้และเรื่องการรับสินบน แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิรพยาบาลต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(นายผจญ สีทะนาร์ตน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ขอ/ดำเนินการตามเสนอ

(นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ตามประกาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
วัน/เดือน/ปี	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
หัวข้อ	ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) กลุ่มงานงานบริหารทั่วไป : ขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน รอบ ๖ เดือน	
Link ภายนอก
หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผจญ สีทะนาร์ตัน (นายผจญ สีทะนาร์ตัน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง ประพันธ์ สุนทรปกาสิต (นายประพันธ์ สุนทรปกาสิต) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ไตรภูมิ ศรีแก้ว (นายไตรภูมิ ศรีแก้ว) ตำแหน่ง นวท.คอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒	